

Quan tâm xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ



Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hồng Việt (Đông Hưng) có tổng kinh phí xây dựng gần 11 tỷ đồng.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa nhằm thực hiện tốt việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ. Qua đó thể hiện sự biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cũng như bày tỏ lòng tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, xã Hồng Việt (Đông Hưng) đã đưa tiễn hàng nghìn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh qua đi, có 245 người con của quê hương Hồng Việt đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Toàn xã có 41 mẹ Việt Nam anh hùng, 62 thương binh, 27 bệnh binh cùng hàng chục người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chỉ là một vùng quê nhỏ bé nhưng Hồng Việt đã đóng góp rất nhiều sức người cho tiến tuyến. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Việt đã ấp ủ ý định xây dựng một công trình ghi công liệt sĩ trên mảnh đất của quê hương để bày tỏ lòng biết

ơn với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Song, vì nhiều lý do khác nhau mà niềm mong mỏi này vẫn chưa thực hiện được. Gần đây, nhờ huy động được nguồn lực xã hội hóa cộng với sự ủng hộ, đóng góp tích cực của nhân dân, xã Hồng Việt đã xây dựng và khánh thành công trình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 4.000m², gồm các hạng mục như: nhà bia, đài phun nước, khuôn viên cây xanh, đài chính với tổng kinh phí đầu tư gần 11 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Hồng Việt cho biết: Thế hệ những người dân Hồng Việt hôm nay rất tự hào với truyền thống cách mạng và vang của các thế hệ cha anh đi trước. Dù là địa phương có diện tích không quá lớn, dân số không quá đông nhưng Hồng Việt đã đóng góp nhiều sức người và sức của cho cách mạng. Chúng tôi may mắn có những người con thành đạt của quê hương đang công tác trên mọi miền Tổ quốc đã kết nối, vận động được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn để tài trợ xây

dựng công trình đài tưởng niệm liệt sĩ. Ngoài ra, bà con trong xã cũng tích cực ủng hộ với số tiền khoảng 1 tỷ đồng để góp phần tạo nên một công trình văn hóa tâm linh uy nghi, bề thế. Có thể nói, đây là niềm ao ước, mong mỏi của nhân dân xã Hồng Việt, thể hiện tình cảm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Đây sẽ là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ người dân Hồng Việt không chỉ hôm nay mà cả mai sau.

Công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thanh là nơi yên nghỉ của 230 liệt sĩ khu vực các xã phía Nam huyện Kiến Xương. Hàng năm, chính quyền địa phương luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Ông Phạm Văn Thủ, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Bình Thanh chia sẻ: Quản trang thường xuyên có mặt tại khu vực nghĩa trang của xã để trông coi, chăm sóc, bảo dưỡng các phần mộ liệt sĩ cũng như hướng dẫn nhân dân vào dâng hương. Vào các dịp lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể trong xã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh,

thấp nền tri ân để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Năm 2022, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ. Công trình đã hoàn thành với không gian rất đẹp và trang trọng. Đây thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, để cho thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh, mất mát cha ông ta đã đánh đổi để có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.

Thời gian qua, công tác chăm sóc, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện rất chu đáo và đạt được hiệu quả rõ rệt. Nhất là sau khi UBND tỉnh ban hành "Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình" thì công tác này được triển khai sâu rộng với tinh thần tích cực. Nhiều địa phương đã không trông chờ vào ngân sách nhà nước mà chủ động phát huy sức mạnh nội lực cộng với vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ. Qua đó làm cho các công trình ghi công liệt sĩ ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn.

Ông Bùi Văn Quyết, Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 208 công trình ghi công liệt sĩ gồm: 9 đền thờ liệt sĩ, 60 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 39 đài tưởng niệm liệt sĩ và 100 nghĩa trang liệt sĩ. Đa số các công trình ghi công liệt sĩ đều được xây dựng trên những khu đất rộng rãi và thiết kế trang nghiêm. Việc thực hiện tốt công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thể hiện sự biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay.

DUY TUNG

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố cho biết: Tết Nguyên đán đang cận kề, tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn thành phố tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Để bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự. Đồng thời, giao chỉ tiêu thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cho từng đội nghiệp vụ, công an phường, xã; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm. Các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động rà soát các loại tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật để đấu tranh; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Tập trung tăng cường, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp... Sau 1 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố đã tổ chức kỷ niệm kết thúc thành công nhiệm vụ của Luật số 14, Nghị định số 137 đối với gần 90.000 hộ gia đình, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn, đạt 98,8%. Vận động, thu hồi pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, với 10 vũ khí thô sơ, 1 quả lựu đạn, 22 viên đạn các loại, 4,35kg pháo các loại, 0,8kg thuốc nổ. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, với nhiều vụ án điển hình được Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá

THÀNH PHỐ ĐỀ NHẬN ĐƠN TẾT BÌNH YÊN

Để bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, các loại tội phạm theo quy luật thường gia tăng vào dịp tết.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra phương tiện tham gia giao thông tại khu vực bến xe khách Thái Bình.

cao. Điển hình như ổ nhóm tội phạm do Trần Văn Thành, sinh năm 1986, trú tại Thôn Đình, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình cầm đầu cho vay với lãi suất 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương với lãi suất 109,5% - 182,5%/năm. Tổng số tiền cho vay trên 19,1 tỷ đồng. Ngày 15/12/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng. Hay vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 6/1/2024 tại thành phố Thái Bình, gồm gần 30 đối tượng, sinh từ năm 2005 - 2008, sử dụng xe máy mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia để đánh nhau tại một số tuyến phố của thành phố Thái Bình. Vụ 9 đối tượng từ Hải Phòng về địa bàn phun sơn quảng cáo trang web có bạc online...

Trùng tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội

Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Trong dịp cao điểm tết Nguyên đán 2024, Đội huy động 100% lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Giao thông đường bộ vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều; chở hàng hóa quá khổ, quá tải. Đồng thời, lập các chốt điều tiết, phân luồng giao

thông, không để ùn tắc vào giờ cao điểm tại các tuyến đường chính, địa bàn trọng điểm như khu vực bến xe, cổng bệnh viện, chợ hoa, khu vực của ngõ ra vào thành phố. Trong 1 tháng cao điểm, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý gần 180 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 500 triệu đồng; tước giấy phép lái xe đối với 113 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 69 xe mô tô các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 69 trường hợp, phạt tiền trên 270 triệu đồng; phạt qua hệ thống camera giám sát gần 100 triệu đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an, tin tưởng rằng, nhân dân thành phố Thái Bình sẽ được đón tết bình yên, an toàn, lành mạnh.

MINH NGUYỄN

Để giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài, góp phần tăng hiệu quả, năng suất lao động, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD) cho người lao động.

Làm công nhân tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (cụm công nghiệp Minh Lãng, huyện Vũ Thư), anh Nguyễn Đức Nghiệp hàng ngày phải vận hành hệ thống máy gia công để giày. Đây là thiết bị máy móc phức tạp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động nhưng nhiều năm nay, anh Nghiệp không hề xảy ra tai nạn lao động. Lý do là anh được tập huấn chuyên sâu về cách sử dụng và vận hành thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLD. Đồng thời, trong quá trình làm việc, bản thân anh thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLD.

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam chuyên sản xuất hàng giày da xuất khẩu. Công ty hiện có trên 3.000 công nhân đang làm việc. Để bảo đảm an toàn lao động, Công ty thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn ATVSLD; định kỳ thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị và bảo dưỡng thường xuyên. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, cán bộ phụ trách công tác ATVSLD, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam chia sẻ: Hàng năm, Công ty mời đơn vị chức năng về huấn

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

ATVSLD. Đối với người lao động làm việc tại vị trí vận hành máy móc thì Công ty tổ chức đào tạo riêng cho công nhân làm việc ở bộ phận này. Công tác huấn luyện về ATVSLD được chúng tôi thực hiện cho các nhóm đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 6 theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Chính vì vậy, nhiều năm nay Công ty chưa xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng.

Tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải (khu công nghiệp Tiến Hải), vận

hành hệ thống khí đốt, hệ thống khí nén và hệ thống vận thang là những công đoạn đòi hỏi quy định an toàn nghiêm ngặt, yêu cầu người thực hiện phải tuân thủ những quy định an toàn bắt buộc khi thực hiện. Ngoài ra, môi trường làm việc tại đây thường xuyên phải tiếp xúc với bụi, tiếng ồn và các vật liệu dễ cháy nên ý thức chấp hành quy định bảo đảm ATVSLD của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động ở đây luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Thái Học, cán bộ

phụ trách ATVSLD, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải cho biết: Đi đôi với sản xuất, kinh doanh, công tác ATVSLD luôn được Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải đặt lên hàng đầu với phương châm "ATVSLD là hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của Công ty". Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về ATVSLD. Hàng ngày, tiến hành kiểm tra các đơn vị, khu vực nơi người lao động làm việc để nhắc nhở mọi

người thực hiện nghiêm về ATVSLD. Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải thành lập Hội đồng bảo hộ lao động với 15 thành viên, thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện về an toàn lao động; thuê đơn vị độc lập tiến hành kiểm định định kỳ đối với các thiết bị máy móc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đồng thời, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải cho biết: Ban lãnh đạo chúng tôi rất coi trọng công tác ATVSLD để phòng ngừa tai nạn lao động cũng như rủi ro, thiệt hại cho doanh nghiệp. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo kể cả cho đội ngũ quản lý để mọi người nắm vững kiến thức về an toàn lao động trong quá trình làm việc; tổ chức hợp đồng với đơn vị có chức năng kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở việc thực hiện an toàn lao động trong



Nhờ được tập huấn chuyên sâu về sử dụng máy móc nên nhiều năm nay tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

toàn Công ty để từ đó nâng cao nhận thức, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất.

Coi sức khỏe của người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp, thời gian qua, việc bảo đảm ATVSLD được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Qua đó góp phần làm tăng hiệu quả, năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Để nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về ATVSLD, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trong năm 2023, chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLD cho trên 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại các cuộc tập huấn, người làm công tác ATVSLD được trang bị những kiến thức cơ bản để nắm được quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSLD nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác ATVSLD của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ĐỖ HỒNG GIA

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc, ATVSLD trong quá trình lao động, tại nơi làm việc

Chấp hành các quy định, nội quy an toàn lao động

Tham gia các lớp huấn luyện để trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức thực hiện ATVSLD

Tuân thủ đầy đủ các biện pháp ATVSLD (ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động)

Sử dụng, bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị, cấp phát và các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc

Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLD, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

THEO ĐIỀU 3 LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015

AN TOÀN LAO ĐỘNG
là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động

VỆ SINH LAO ĐỘNG
là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động

ATVSLD: An toàn, vệ sinh lao động
Infographics.vn